

# ยักษ์ญี่ปุ่นหนีจีน พาเหรดกลับไทย ธุรกิจมันใจอีอีซีแม่เหล็กดูดลงทุน

เทรดควอร์บีบ 1.3 หมื่นบริษัทญี่ปุ่นหนีจีน เร่งย้ายฐาน ไทยล้ม  
หล่นค่ายยักษ์ใหญ่พาเหรดไหลเข้าทั้งพานาโซนิค โตชิบา ไดกิ้น  
ฟูจิตสึ ชาร์ป บีโอไอเผยยอด 3 เดือนแรกทุนชาмуไรได้รับส่งเสริม  
อันดับ 1 กว่า 2.6 หมื่นล้าน สภาหอฯจัดรัฐบาลใหม่เร่งดันไทยเข้า  
CPTPP ทำเอฟทีเอกับอียู ดึงทุนแข่งเวียดนาม

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นที่อยู่  
ไทยมานาน 40-50 ปี ยังมีการลงทุนต่อเนื่อง เพราะรู้ว่าชะงายการ  
ลงทุนตรงไหน อย่างไร ยิ่งไทยมีโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก (อีอีซี) ยิ่งเป็นแรงจูงใจ ส่วนที่เป็นนักลงทุนรายใหม่  
จากญี่ปุ่นที่มีฐานในจีนจะพิจารณาไปลงทุนที่เวียดนามเป็นลำดับต้นๆ  
เพราะมีหลายปัจจัยที่เอื้อกว่า ทั้งสิทธิประโยชน์ แรงงาน ความตกลง  
การค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในหลายกรอบที่มีผลบังคับใช้แล้ว และกำลังจะ  
มีผลบังคับใช้ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก  
(CPTPP) และ เอฟทีเอเวียดนาม-สหภาพ ยุโรป (อียู) เป็นต้น

"เวลานี้ CPTPP และเอฟทีเอเวียดนาม-อียูเป็นแรงจูงใจให้  
นักลงทุนรายใหม่ของญี่ปุ่นตัดสินใจไปลงทุนในเวียดนาม ดังนั้น  
รัฐบาลใหม่ของไทยจะต้องเร่งผลักดันให้ไทยเข้าร่วม CPTPP และมี  
เอฟทีเอกับอียูโดยเร็วเพื่อเป็นแรงจูงใจเช่นกัน"

จากข้อมูลของบีโอไอ เผยว่า ช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ญี่ปุ่นยังม  
การลงทุนในไทยต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม  
มากที่สุด 65 โครงการ มูลค่า 17,695.40 ล้านบาท

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

## ทุนไทย-เทศกะลักเวียดนาม >> หอการค้าฯจัดรัฐเร่ง 8 เรื่องแข่งดูดลงทุนเข้าอีอีซี



นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เผยกับ  
"ฐานเศรษฐกิจ" ว่า การลงทุนของไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม  
อุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มการ เกษตรและแปรรูปเกษตร/ประมง  
และกลุ่มธุรกิจบริการ โดยกลุ่มใหญ่ ๆ ที่ไปลงทุน เช่น ซีพี ไทยเบฟ  
เอสซีจี ปตท. เซ็นทรัล ดุสิตธานี ศรีไทย อมตะ WHA ล็อกซเลย์  
ทีโอเอ ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่ม แลวหน้าของเมืองไทย  
กลุ่มธนาคารทั้งแบงก์กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย และอื่นๆ  
รวมกว่า 500 โครงการ และกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
"ปัจจัยดึงดูดการลงทุนในเวียดนามที่สำคัญได้แก่ รัฐบาลมี  
เสถียรภาพ นโยบายมีความต่อเนื่องประชากรสัดส่วน 60% อยู่ใน  
วันทำงาน อายุเฉลี่ย 30 ปี อัตราการเกิดของประชากรสูงอนาคตไม่  
ขาดแคลนแรงงาน คนเวียดนามมีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ค่าแรงยังไม่  
สูงมากเฉลี่ย 60% ของค่าจ้างแรงงานไทย นอกจากนี้เวียดนามยังมี  
เอฟทีเอกับสหภาพยุโรป(อียู)ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ และมีความ  
ตกลง CPTPP บังคับใช้ปีนี้เช่นกัน"

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ